

**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗**  
**วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เวลา ๐๙.๐๐ น.**

.....

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนตรี แสนขวา	ประธานสภาฯ อบต.	มนตรี แสนขวา	
๒	นางดวงใจ คำนอก	รองประธานสภาฯ อบต.	ดวงใจ คำนอก	
๓	นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๑	เมธาวัฒน์ แก่นท้าว	
๔	นางละมัย ทรัพย์สมบัติ	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๒	ละมัย ทรัพย์สมบัติ	
๕	นางสังเวียน โยธายุทธ	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๓	สังเวียน โยธายุทธ	
๖	นายเพลิน แก้วขมภู	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๔	นายเพลิน แก้วขมภู	
๗	นายยุวดี ชนะพล	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๕	ยุวดี ชนะพล	
๘	นายวรเชษฐ์ สืบพันธุ์	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๖	วรเชษฐ์ สืบพันธุ์	
๙	นางวิไลย์ บุตรเลน	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๘	วิไลย์ บุตรเลน	

จำนวนผู้มาประชุม ๙ คน

จำนวนผู้ไม่มาประชุม - คน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายตรีชนนท์ แสนอุบล	นายก อบต.คอนสวรรค์	ตรีชนนท์ แสนอุบล	
๒	นายบุญเที่ยง แก้วมุงคุณ	รองนายก อบต.คอนสวรรค์	บุญเที่ยง แก้วมุงคุณ	
๓	นายทวี ภาชี	รองนายก อบต.คอนสวรรค์	ทวี ภาชี	
๔	นายวินลอง มุทาพร	เลขาฯนายก อบต.คอนสวรรค์	วินลอง มุทาพร	
๕	นายจารึก นันทราช	ปลัด อบต.คอนสวรรค์	จารึก นันทราช	
๕	นายสุเมธ ชินพร	หัวหน้าสำนักปลัด	สุเมธ ชินพร	
๖	นายอาคม ธุระนนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อาคม ธุระนนท์	
๗	นางสาวพัชรินทร์ จันทรสุมบัติ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	พัชรินทร์ จันทรสุมบัติ	
๘	นางสาวภากร พิมป์สุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ภากร พิมป์สุวรรณ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายมนตรี แสนขวา ชี้แจงเรื่องในที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายมนตรี แสนขวา -ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  
ประธานสภาฯ

<p>นายจารึก นันทราช เลขานุการสภาฯ</p>	<p>ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายมนตรี แสนขวา</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๒</b></p>	<p><b>เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา</b> (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)</p>
<p>นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ</p>	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามเอกสารที่ได้ส่งพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้แจ้ง หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม</p>
<p>ที่ประชุมสภาฯ</p>	<p>มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๓</b></p>	<p><b>กระทู้ถาม</b></p>
<p>นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๔</b></p>	<p><b>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</b> -ไม่มี-</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๕</b></p>	<p><b>เรื่องที่เสนอใหม่</b></p>
<p>นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ</p>	<p>๕.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และสมัยที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เชิญท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดการประชุมสภา</p>
<p>นายจารึก นันทราช เลขานุการสภาฯ</p>	<p>ในมาตรา ๕๓ การกำหนดให้สภาตำบลในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา องค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด นายอำเภอต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ นายอำเภอ</p>

อาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา ออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ **มาตรา ๕๔** ให้ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุม ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมายให้นายอำเภอ เป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดปิดการประชุม **มาตรา ๕๕** นอกจากสมัยประชุมแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ นี่ก็เป็นระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ว่าด้วยการเรียกประชุม ในครั้งต่อไปครับ

#### ระเบียบวาระที่ ๖

นายมนตรี แสนขวา  
ประธานสภาฯ

#### เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระอื่น ๆ คือเรื่องที่เราพิจารณาผ่านมาแล้วและเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้พูดคุยกันเป็นปัญหาต่างๆภายในหมู่บ้านหรือภายในตำบลว่ามีปัญหาที่อยากจะสอบถามทางคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรรและปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างไรก็สามารถสอบถามได้ในวาระนี้ นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านสมาชิกได้นำเรียนสอบถามครับ

นายตรีชนนท์ แสนอุบล  
นายก อบต.ฯ

มีเรื่องแจ้งให้ทราบอยู่สองถึงสามเรื่องขอขอบคุณท่าน ประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับงานในที่ผ่านมา งานที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการกำจัดขยะในตำบลคอนสวรรค์ การศึกษาดูงานหรือการประชาคมที่คุ้มหนองแสงก็ได้ความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีและองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ของเรานั้นก็ได้มีการดำเนินการตามระเบียบแบบแผนเป็นอย่างดีและเต็มที่ได้เต็มความสามารถแล้วนั้น อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารและท่านปลัดท่านหัวหน้าสำนัก จะเร่งหาวิในการแก้ไขเรื่องของการกำจัดขยะต่อไปครับ เรื่องที่สองที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยคือเรื่องของการเปิดตลาด หรือการเปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมและผ่านไปได้ดีด้วยดี ในส่วนของรายละเอียดในสองเรื่องนี้ฉันจะให้ท่านปลัดเป็นผู้ดำเนินการในการเสนอแผนงานต่อไปครับ

นายจารึก นันทราช  
เลขานุการสภาฯ

ผมขอแจ้งรายละเอียดและแผนผังการก่อสร้างเตาเผาขยะซึ่งทางคณะผู้บริหารจึงอยากให้ท่านสมาชิกว่าเราจะมียี่ห้อหรือที่ในการก่อสร้างเพื่อเป็นแนวทางและสามารถอธิบายข้อสงสัยให้พี่น้องประชาชนตำบลคอนสวรรค์ได้รับทราบต่อไปและเพื่อหาวิธีในการกำจัดขยะเพราะบ่อยครั้งที่เราได้ทั้งนั้นจะหมดสัญญาลงในไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องหาวิธีในการรับมือและดำเนินการแก้ไขการกำจัดขยะ ซึ่งการจัดการ

ก็สามารถแบ่งเป็นวิธีนั้น คือ หนึ่งจัดหาขยะเพื่อจัดเก็บขยะที่เป็นปัญหาอยู่ ณ ปัจจุบันโดยวิธีนี้เราต้องทำข้อตกลงกับฟังโคนในการนำขยะที่เราเมื่อนั้นไปทิ้งกับของฟังโคนซึ่งจะใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก คือ ต้องจัดหาซื้อรถ และจัดหาคนในการเก็บขยะ ค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าที่ที่เราต้องนำขยะไปทิ้งกับฟังโคนซึ่งกรณีนี้ ตำบลคอนสวรรค์จะต้องมีการคัดแยกขยะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะนำไปส่งทิ้งที่ฟังโคน ซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าขยะที่เราเมื่อนั้นเป็นจำนวนมากและส่วนมากจะเป็นขยะที่มาจากโรงพยาบาล โลตัส และของชุมชน ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลและโลตัสนั้นจะมีวิธีการคัดแยกขยะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนแต่ในส่วนของขยะที่ออกจากชุมชนหรือขยะที่ประชาชนที่มาเยี่ยมคนไข้หรือผู้ป่วยนำติดมือมาทิ้งนั้นเราไม่สามารถที่จะดำเนินการคัดแยกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเสียงบประมาณเพื่อที่จะจัดหากำลังคนมาเพื่อคัดแยกขยะอีกครั้งซึ่งเป็นงบประมาณระยะยาวและทำให้เสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเรามีที่ในการกำจัดขยะที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเราจะลดปริมาณในการดำเนินการได้มาก ต่อไปเป็นเรื่องของตลาดพื้นที่ในการดำเนินการจัดตลาดหรือการก่อสร้างตลาดของชุมชนเป็นพื้นที่ที่ติดกับโรงพยาบาล ส่วนหนึ่งติดกับถนนบ้านโพธิ์เงินโดยจากเดิมคือติดถนนสายใหญ่แต่ถ้าการก่อสร้างตลาดในตำบลนั้นจะเป็นการขยับพื้นที่เข้ามาและจัดการระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุโดยจัดทำเป็นล๊อคและมีห้องน้ำสาธารณะอยู่ด้านหลังติดกับแนวรั้วของโรงพยาบาลวานรนิวาส โดยผู้ประกอบการรายเดิม จะได้จับฉลากในการเลือก ล็อคขายก่อนซึ่งในส่วนที่สองจะเป็นผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนรอบหลัง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์นั้นจะปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดโดยจะใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ประมาณเก้าแสนบาทโดยส่วนพื้นที่ด้านหลังนั้น ที่ปัจจุบันจะเป็นที่ตั้งของแทงค์น้ำอุปโภคของบ้านโพธิ์เงิน จะดำเนินการซ่อมแซมให้สภาพสวยงามและพื้นที่ต่อไปจะจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ซึ่งพื้นที่ตรงนี้และบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับชุมชนเมืองและจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปนั้นหมายความว่าเขตพื้นที่ตลาดที่เรากำลังดำเนินการนั้นจะมีประสิทธิภาพและจะเป็นที่นิยมในอำเภอวานรนิวาสต่อไปในอนาคต ครับ

นายมนตรี แสนขวา  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกที่เอาใจใส่ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลคอนสวรรค์และขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ร่วมประชาคมเรื่องการกำจัดขยะด้วยนะ ครับท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามท่านคณะผู้บริหารหรือไม่ครับ

นางยุวดี ชนะพล  
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๕

เรื่องการพัฒนาในหมู่บ้านดิฉันเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่เข้าเงินไปอยากให้คุณคณะผู้บริหารช่วยเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนด้วยคะ

นายมนตรี แสนขวา  
ประธานสภาฯ

อยากให้คุณผู้บริหารและท่านที่เกี่ยวข้องช่วยตอบคำถามในเรื่องที่ท่านสมาชิกซักถามด้วยนะครับท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ เพราะจะได้ให้ท่านคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามทีเดียวเลยครับ

นางละมัย ทรัพย์สมบัติ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

อยากสอบถามเรื่องข้อร้องเรียนในการสร้างเมรุ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ไฟฟ้าส่องสว่าง ค่ะว่าจะได้รับการแก้ไขเมื่อใด

นายตรีชนนท์ แสนอุบล  
นายก อบต.๑

ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนั้นในส่วนถนนคอนกรีต เราได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเอกสาร แต่ในส่วนของการซ่อมแซมเมรุนั้นเรายังจัดหาผู้รับจ้างไม่ได้เพราะผู้รับจ้างในการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมหายาก แต่จะเร่งดำเนินการให้และจะรีบแก้ไขโดยด่วน เรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างของบ้านนาโพธิ์นั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นในส่วนของเงินจ่ายขาดหรือไม่แต่ถ้าเป็นในส่วนของบ้านคอนสายล่างบึงเพียงพอต่อการจัดซื้อไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์เพื่อติดตั้งตามจุดที่กำหนดนั้นได้เลย

นายมนตรี แสนขวา  
ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกที่ตอบข้อซักถามครับ

นางยุวดี ชนะพล  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕

อยากสอบถามเรื่องไฟฟ้าแรงต่ำที่ยังมาได้ดำเนินการรวมถึงตัวหลักไฟฟ้าก็ยังไม่เข้ามาเลยคะ

นายมนตรี แสนขวา  
ประธานสภา

ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๕ มีความสงสัยและอยากทราบว่า เสาไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำได้ตั้งไว้ที่ไหนและจะได้เมื่อไหร่ ใช้ไหมครับ

นายจารึก นันทรราช  
เลขานุการสภา

สอบถามท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๕ เรื่องที่ท่านอยากทราบนั้นคือเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างใช้หรือไม่ครับหรือเป็นเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ถ้าเป็นเรื่องของการขยายเขตพื้นที่ไฟฟ้าแรงต่ำทางการไฟฟ้ายังไม่ได้มีการดำเนินการให้ทุก อบท.ยังคงรอคำตอบจากการไฟฟ้าทุกที่นะครับเพราะตั้งแต่วันที่ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อำเภอจึงได้รู้ว่าทุก อบท. มีผลกระทบและยังคงรอคำตอบและการดำเนินการของการไฟฟ้าท่านนายอำเภอจึงสอบถามตัวแทนของการไฟฟ้าที่มาประชุมนั้นได้คำตอบแต่เพียงว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามให้ครับ

นายมนตรี แสนขวา  
ประธานสภา

อยากทราบว่ายังคงมีข้อมูลในการที่เราได้ดำเนินการขอไปจากการไฟฟ้าหรือไม่

นายสุเมธ ชินพร  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องเงินอุดหนุนไฟฟ้า นี่น่าจะเป็นงบเหลือจ่ายเมื่อปี ๒๕๖๕ และงบเหลือจ่ายปี ๒๕๖๖ งบนี้ได้ดำเนินการไปแล้วแต่อาจไม่ได้ตามเป้าที่เราได้กำหนดไว้เนื่องจากอาจเกิดจากการประมาณการในการที่เราได้เสนอไปแล้วนั้นครับ

นางวิสัย บุตรเลน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

อยากเรียนถามเรื่องเอกสาร เมรุ หมู่ที่ ๘ ที่ได้ดำเนินการไปจึงอยากทราบว่า ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ

นายตรีชนนท์ แสนอุบล  
นายก อบต.๑

เรื่องเมรุหลังจากอบต.คอนสวรรค์ได้ส่งหนังสือสำนักพุทธส่งเอกสารมาแล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้หนังสือตอบกลับมาซึ่งขั้นตอนน่าจะยังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าประชุมต่อเถระสมาคมว่าเห็นชอบหรือไม่อย่างไร และในเรื่องของการไฟฟ้าที่ท่าน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ สอบถามจะให้ช่างหน่วยเป็นผู้ชี้แจงอีกครั้งนะครับ

นายศราวุธ พันธนา  
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

จากการที่ อบต.คอนสวรรค์ได้อุดหนุนของการไฟฟ้าแล้วนั้นคือหมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๙ ส่วนที่เหลือนั้นยังไม่ได้ดำเนินการ และอีก ๔ หมู่บ้านได้มีการทำหนังสือส่งแจ้งไปยังการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ได้มีการตอบกลับมาว่าจะเข้าดำเนินการอย่างไรและเมื่อไหร่ครับ

นายมนตรี แสนขวา  
ประธานสภา ฯ

ขอบคุณท่านนายกและช่างหน่อยมากครับที่ตอบข้อซักถามให้ท่านสมาชิกและผมได้รับทราบ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ครับหากไม่มีข้อซักถามแล้วผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ ) จารึก นันทราช ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายจารึก นันทราช)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**  
**-ตรวจถูกต้องแล้ว**

เพลิน แก้วชมภู  
(นายเพลิน แก้วชมภู)/สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เมธาวัฒน์ แก่นท้าว  
(นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว)สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วิสัย บุตรเลน  
(นางวิสัย บุตรเลน) สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

\*\*\*\*\*

มนตรี แสนขวา  
(นายมนตรี แสนขวา)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์